

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## GGC – ราคาที่ต่ำแบบนี้ควรจะ(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

หลายๆ ท่านบอก หุ้นबाटตาเซียน ส่วนมากมักจะเป็นหุ้นที่ขึ้นมาแล้วทั้งนั้น หรือไม่กี่บางตัว ขึ้นมาอยู่ในระดับสูงๆ เลยก็มี แต่นั่นก็เคยกล่าวไว้แล้วเหมือนกันนะครับ หุ้นเล็กๆ ถ้าจะดู หรือจะเล่น ต้องให้เขาเล่นก่อน ให้เขาไล่เสียหน่อยก่อน... ถ้าจะเอาหุ้นราคาต่ำๆ อาจจะปลว่า หุ้นนั้น อาจจะอยู่ในราคาต่ำๆ ไปอีกนานแค่ไหน ก็ไม่รู้ หรือ หุ้นราคาต่ำๆ ที่ยังไม่มีส่วนสัญญาณซื้อ มันก็อาจจะลงต่ออีกก็ได้ แต่หุ้นที่กำลังขึ้น หรือ หุ้นที่ขึ้นสูง แต่ยังไม่ถึงเป้าหมาย หรือ ยังไม่มีส่วนสัญญาณที่จะขายหรือจรอบ มันก็เป็นโอกาสให้เราได้อ่านแกมและเก็งกำไรตามหน้าไปกับเขาได้... ยังไง ถ้าเขาจะออกของ เขาไม่ออกวันเดียวหมด หรือคงไม่ใช่วะยะสั้นๆ ที่จะออกได้หมด จะต้องมีการขึ้นไปออกไป หรืออีกนัยรวมๆ ของหุ้นबाटตาเซียน คือ ซื้อแพง เมื่อเห็นโอกาสว่า ขายแพงกว่าได้ นั่นเอง... อ้าว ไหนๆ ก็กล่าวถึงหุ้นราคาต่ำๆ ที่หลายๆ ท่านอยากซื้อ ก็ต้องมาดูกันในหุ้นबाटตาเซียนแบบวันนี้นักแหละครับ ขึ้นมาวันสองวัน แต่ภาพรวมยังถือว่า ราคาอยู่ในระดับต่ำมาก... ก็ไม่รู้จะครับว่าจะต่าระดับกับแถวๆ นี้ ไปอีกนานไหม แม้ว่าดูเหมือนจะจบในโครงสร้างขาลง แต่ก็ยังไม่ได้ยินันว่า จะเป็นโครงสร้างขาขึ้นอะไรเสียเลยก็เดียว... การเล่นหุ้นแบบตีๆ หรือว่าปลอดภัยหน่อย ควรเล่นหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นจะอุ่นใจกว่านะครับ เอาไว้ไปก้นในห้อง UIA. และ UTRADE-U Team (technical) ... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index ลองดูที่ เส้น SMA500days นะครับ แล้วท่านจะรู้ว่า เพราะอะไร วันวานไม่ขึ้น (ตอนนี้ เหนือSMA25days แล้ว ยืนเหนือเส้น 3 เซียน แล้ว)

### ดูตามเกม...

ก็อย่างที่กล่าว ยังไม่ใช้เกมของแนวโน้มขาขึ้นจริง หรือ ยังยืนยันไม่ได้ จนกว่าจะผ่านนัยสำคัญของการยืนยัน... แต่ถ้าจะเดาก่อนว่า หน้านี้ที่ผ่านมา มีการเก็บของไปหนักๆ ก็น่าลุ้นต่อได้

- แนวรับ : ... 11.2-11.0 น่าสนใจ แต่ถ้าไม่ยืน 11.0 ไม่สวยงาม
- เป้าหมาย : ... เก็งกำไร 12.0 และ 13.0 (ยืน 12.0 ได้ จะดีมาก)

Price Chart...(GGC)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น GGC...** อย่างที่กล่าวมาในข้างต้น การยืนระดับ 12.00 ได้มันคงเมื่อไหร่ ถึงจะยืนยันได้ว่า แนวโน้มขาขึ้นกำลังจะกลับมา ยิ่งถ้ายืนระดับ 13.0 ได้ด้วยเลยนั้น ก็น่าจะยิ่งยืนยัน... แต่ในเวลานี้ที่เราเห็นนั้น ราคาได้ผ่านแนวต้านของแนวโน้มขาลงขนาดใหญ่มาได้ อีกทั้งมีการผ่านแนวต้านของ Pattern ย่อยๆ มาได้ด้วย ซึ่งบังเอิญทั้ง 2 แนวที่ว่า อยู่ในระดับราคาใกล้ๆ กันนะ คือระดับ 11.0 นี้แหละ... ดังนั้น ด้วยรูปแบบแถวตัว ตามภาพนั้นนั้น ราคาควรจะต้อขึ้นต่อ และอาจต้องขึ้นแรงๆ ได้ด้วยนะ เรียกว่า ในระยะ 2-3 วันนี้ เอาขึ้นถึงราคา 13.0 ยังได้เลย... แล้วถ้าถึง 13.0 เราจะกลับมาดูว่าจะอ่อนตัวหลุด 12.0 ใหม่ (ถ้าไม่หลุด ก็คือ ขึ้นจริง)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน